
รายงานการประชุมคณะบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันศุกร์ท่ี 6  ธันวาคม  2562 ครั้งท่ี 3/2563 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายแต๋ง  อินทา นายก อบต.สะเอียบ แต๋ง  อินทา  

2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.
สะเอียบ 

สันต์  แสนอุ้ม  

3 นายบุญช่วย สาทุ่ง รองนายก อบต.
สะเอียบ 

บุญช่วย สาทุ่ง  

4 นายศรชัย อยู่สุข เลขานุการนายก 
อบต.สะเอียบ 

ศรชัย อยู่สุข  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน สะเอียบคง  
3 นายยงค์ วิลัยรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 ยงค์ วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล ไม่มา 
5 นายธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 สายันต์ ขันทะบุตร  
11 นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  
12 นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ 6 ก้าน บุญทิพย์  
13 นายนิพลธ์  สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 นิพลธ์ สะเอียบคง  
14 นายอ านวย สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 อ านวย สะเอียบคง  
15 นายพัฒน์ อยู่สุข สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 พัฒน์ อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ธงชัย ปั๋นจา ไม่มา 
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 อภิชาติ รุ่งเรือง  
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 ปราโมทย์ ผัดขัน  
19 นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 สมาน สะเอียบคง  
20 นายอภิชาติ สร้อยเงิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 อภิชาติ สร้อยเงิน  
21 นส.สุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต. สุภาวดี ธรรมไชยางกูร  

 
 
 

  
 
 

  



22 นายเชิดศาสตร์ เสนทิพย์ เจ้าหน้าท่ี อช.แม่ยม เชิดศาสตร์ เสนทิพย์  
23 นายกฤษดาพงศ์ แซ่ตั้ง เจ้าหน้าท่ี อช.แม่ยม กฤษดาพงศ์ แซ่ตั้ง  
24 นางสาวรุ่งรัตน์ ไชยโส ธุรการ รร.นาหลวง รุ่งรัตน์ ไชยโส  
25 นายสัญญา วิลัยรัตน์ ผู้ช่วย หมู่ 1 สัญญา วิลัยรัตน์  
26 นายพงศกร อินทรน ู เจ้าหน้าท่ี อช.แม่ยม พงศกร อินทรน ู  
27 นายบุญมา ขันทะรักษ์ ผช.หมู่ 6 บุญมา ขันทะรักษ์  
28 นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ส.อบต.หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์ อุดม  
29 นายธีรโชติ หล่ายโท ครู รร.บ้านป่าเลา ธีรโชติ หล่ายโท  
30 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2 อ.สอง ภิญโญ ชมพูมิ่ง  
31 นางสาวสกนรัตน์ แจ้งวาทะ ครู กศน.ต าบล

สะเอียบ 
สกนรัตน์ แจ้งวาทะ  

32 นายวินัย จินะโสต ครู อาสา กศน. วินัย จินะโสต  
33 นายสมมิตร เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ สมมิตร เสาวะระ  

 
34 

นายเกษม กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.นาหลวง เกษม กันทะวงศ์  

35 นายกิตติ เตียวตระกูลรัตน์ สถานีควบคุมไฟป่ายม กิตติ เตียวตระกูลรัตน์  
36 นายชุมพร จันทร์หมื่น ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเลา ชุมพร จันทร์หมื่น  
37 นายวุฒิชัย ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันฯ วุฒิชัย ตุ้ยดา  
38 นส.จิรธิดา ศรีวุฒิ นักวิชาการ

สาธารณสุข 
จิรธิดา  ศรีวุฒิ  

39 นางสาวทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป
ช านาญการ 

ทัศนีย์ นาระเดช  

40 นางละอองดาว ดอนแก้ว นักวิชาการคลัง
ช านาญการ 

ละอองดาว  ดอนแก้ว  

41 นายนฤพนธ์  ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน นฤพนธ์ ศรีค าภา  
42 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
43 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันศุกร์ท่ี 6  ธันวาคม  2562 ครั้งท่ี 3/2563 

ผู้มาประชุม 

1. นายแต๋ง  อินทา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
2. นายสันต์  แสนอุ้ม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
3. นายบุญช่วย  สาทุ่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
4. นายศรชัย  อยู่สุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
2. นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
3. นายยงค์  วิลัยรัตน ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 
4. นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 ไม่มา 
5. นายธีระวฒัน ์ สุทธิกุลนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2 
6. นายอินจันทร์ ดอกค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2  
7. นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3  
8. นายสมบัติ    เสาวะระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3  
9. นายศักดิ์ณรงค์ อุดม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4  
10. นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5    
11. นายซัพวิชญ ์ ไชยภิสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5 
12. นายก้าน  บุญทิพย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6  
13. นายนิพลธ์  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6 
14. นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 7   
15. นายพัฒน ์  อยู่สุข   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8  
16. นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8  ไม่มา   
17. นายอภิชาติ  รุ่งเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9  
18. นายปราโมทย์ ผัดขัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 
19. นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
20. นายอภิชาติ      สร้อยเงิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
21. นายเชิดศาสตร์ เสนทิพย์  เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแม่ยม 
22. นายกฤษดาพงศ์ แซ่ตั้ง   เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแม่ยม 
23. นางสาวรุ่งรัตน ์ ไชยโย   ธุรการ รร.นาหลวง 
24. นายสัญญา  วิลัยรัตน์   ผู้ช่วย หมู่ 1 
25. นายพงศกร  อินทรน ู   เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแม่ยม 

 
 

26.นายบุญมา... 



-2- 
 

26. นายบุญมา  ขันทะรักษ ์  ผู้ช่วย หมู่6  
27. นายศักดิ์ณรงค์ อุดม   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
28. นายธีรโชติ  หล่ายโท   ครู รร.บ้านป่าเลา 
29. นายภิญโญ  ชมพูมิ่ง   สจ.แพร่ เขต  
30. นางสาวสกนรัตน์ แจ้งวาทะ  ครู กศน.ต าบลสะเอียบ 
31. นายวินัย    จินะโสต   ครู อาสา กศน. 
32. นายสมมิตร   เสาวะระ  ก านันต าบลสะเอียบ 
33. นายเกษม  กันทะวงศ์  ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 
34. นายกิตติ  เตียวตระกูลรัตน์  สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม 
35. นายชุมพร  จันทร์หมื่น  ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเลา 
36. นายวุฒิชัย  ตุ้ยดา   เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
37. นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
38. นางสาวจิรธิดา ศรีวุฒิ   นักวิชาการสาธารณสุข 
39. นางสาวทัศนีย์ นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
40. นางละอองดาว ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 
41. นายนฤพนธ ์ ศรีค าภา   นักพัฒนาชุมชน 
42. ร.ต.อ.รัษฎากร เข่ือนเชียงสา  รอง สวป.สภ.สะเอียบ 
43. นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ   หัวหน้าส านักปลัด 
44. นายสุรชาติ  จะเฮิง   ผอ.กองช่าง 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 การประสานหน่วยงานทางหลวง สอง-เชียงม่วน เกี่ยวกับไฟส่องสว่าง 

-ช่วงประมาณปลายปี ได้รับแจ้งว่าจะได้ติดต้ังไฟส่องสว่าง พอได้ติดต่อประสานเข้าไป ตอนนี้ถูกตัดงบประมาณ          
เขาบอกได้แน่นอน แต่มันได้ช้าหน่อย 

           1.2  โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-หอประชุม ก าลังขออนุญาตไปท่ีอุทยานแห่งชาติแม่ยม รอการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร ก าลังขออย่างเร่งด่วน        
อยู่ในขณะนี้ 

 

 

                                                      1.3   การปลูกพืชฤดูแล้ง... 
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              1.3  การปลูกพืชฤดูแล้ง 

-นายอ าเภอเร่งสอบถามมา บ้านเราไม่มี เพราะพืชฤดูแล้งมันเปลืองน้ าเยอะ ข้าวโพดหลังนา หมู่4 ผมได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าขุดบ่อให้สูบเอาน้ า ท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่4 ขอมา ขุดบ่อแจกคงไม่ได้          
ต้องท าเป็นจุดๆไป 

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 

-ท่ีขอใหม่นั้น เป็น 5 จุด แล้ว ส่งหนังสือมาท่ี อบต.สะเอียบ เรียบร้อยแล้ว 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภา อบต.สะเอียบ 

-หมู่4 ขุดบ่อน้ า เมื่อเดือนก่อน นายอ าเภอขอเชิญทุกหมู่ไปท่ีหมู่ 9 ศาลาบ้านดอนชัย ท่ีไฟป่าให้มีทุกจุด มีแจกกระสอบ
ทราย น้ ากั้นไม่ได้ ให้มาท่ี อบต. หมู่4 กั้นน้ าไม่ได้ น้ าอยู่พื้นทราย เลขขอขุดบ่อน้ า งบกลางไปท าน้อยงานไม่ได้        
อยากให้ท่านนายก อบต.สะเอียบ สนับสนุนให้หมู่ 4 ด้วย 

นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 

-ตามหนังสือ หลังจากท านาแล้วปลูกข้าวโพด ไม่มีน้ าใช้ เลยท าหนังสือขอมาท่ี อบต. สรุปท่านนายก ช่วยเหลือตรงนี้ไม่ได้ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอให้ลงลายละเอียด ตามท่ีช่างบอกกล่าว ท าหนังสือมาใหม่แจ้งวัตถุประสงค์ให้ตรงจุด 

  1.4  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันท่ี 5 ธันวาคม 2562 โดยความพร้อมเพรียงกัน 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-มีสมาชิกท่านใดจะทักท้วงหรือเสนอแนะ รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว หรือไม่อย่างไร 

นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-จากรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ผมได้เสนอการซ่อมแซมสะพานผาอิง ในนามหมู่ท่ี 9 ต าบลสะเอียบ ขอขอบคุณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ท่ีให้งบประมาณจัดซื้อไม้บางส่วนท่ีใช้ในการซ่อมแซมสะพาน  จ านวน 150 เล่ม 
เปล่ียนอันเก่าเป็นอันใหม่ ท่ีช ารุดไปให้เป็นทางใหม่ ขอขอบคุณท่ีให้ความส าคัญของการสัญจรข้ามสะพานผาอิง 

ในครั้งต่อไปคงต้องขอท าหนังสือมาใหม่ เรื่องขอไม้ค้ ายัน สะพานตอม่อ ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

 

        นายแต๋ง  อินทา... 
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นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-สมาชิกท่านใดจะมีหัวข้อน าเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ครั้งท่ี 1/2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1  ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-เรียนหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปีงบประมาณ 2563 ถูกตัดงบประมาณเยอะ 

ขอเชิญท่านหัวหน้าสถานีไฟป่าแม่ยมน าเรียนในท่ีประชุม 

นายกิตติ เตียวตระกูลรัตน์  หัวหน้าสถานีไฟป่าแม่ยม 

-เรียนท่านนายก/หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้ติดตามผลการประชุมมาตลอด ปีนี้รัฐบาล          
ให้ความส าคัญมาก กรมอุทยานถูกตัดเงินงบประมาณไป 800 ล้านบาท เงินอุดหนุนทางกรมฯจัดให้หมู่บ้าน ของปีท่ีแล้ว 
ส่วนปีนี้ไม่มีงบประมาณลงมาให้ ในปีท่ีแล้วขอเงินของภาคเหนือมาจัดอบรม ถูกตัดไปอีก นโยบายพื้นท่ีการท ามาหากิน 
ผักหวาน จังหวัดประกาศ 15 ก.พ. 2563 ถ้าชิงเผาได้รู้จุดก็จะเป็นการดี ตรงไหนมันแห้ง ก็แจ้งกันให้ท ราบเลย         
จะได้ด าเนินการ ทางแถวจังหวัดเพชรบูรณ์ ในส่วนของหญ้าเพ้ก คล้ายหญ้าไข่ แตกดังเปรี้ยะๆน่ากลัวมากท่ีผมได้สัมผัส
มาแล้ว ถ้าเผาแล้วมันแตกเสียงดัง ฝากรบกวนช่วยกันชิงเผาได้ ก็ชิงเผาก่อน ไฟเริ่มจากคนท้ังนั้น คนสร้างปัญหา          
ค่าพีเอ็ม 2.5 มันเริ่มท าร้ายปอดมากขึ้น ปี 2550 เริ่มมีความสนใจพวกนี้  ค่าพีเอ็มสูงมาก 220 ไปดูข้อมูล             
จากโรงพยาบาลถึงทราบ ขอให้ท าเป็นพิธีการ อย่าหลบหลีกท า จิตอาสาพระราชทานไฟป่า อ าเภอเขาส่ังให้ต้ังศูนย์
หรือไม่ สะเอียบมีไฟป่าเป็นอันดับ 1 ของอ าเภอสอง ต้ังศูนย์ หมู่ 6 หมู่  1 หมู่  9 หมู่  5  ระหว่าง 4 หมู่บ้าน              
มีเครื่องเป่าอยู่ 2 เครื่อง ก็ยังมีอยู่ตอนนี้ เครื่องของกองกลางของศูนย์จิตอาสา จะต้ังหมู่บ้านไหนดี 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-นายอ าเภอได้แจ้งให้ทราบแต่ละต าบลแล้ว ของต าบลสะเอียบ ให้เผาได้วันจันทร์ ถ้าไม่เผาแยกวัน ความร้อนค่าจะขึ้น
เยอะ จับพิกัด วันท่ี 1 ไปเลย ของเดือนมกราคม 2563 เริ่มจับเลย เขาเน้นการเผาเป็นอย่างมาก ส่วนการต้ังศูนย์ไฟป่า
นั้น นายอ าเภอเน้นให้ต้ังทุกหมู่บ้าน อบต.เป็นหน่วยเสริม แต่ละหมู่บ้าน จุดอบต.ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกคน เปล่ียนเวร
กันเข้ามาร่วม ป้องกันฯของ อบต. เป็นตัวหลักของ อบต. ขอให้สมาชิกสภาฯ เปล่ียนเวรกันทุกคน เหตุการณ์รุนแรงท่ีไหน 
ไปรวมกันท่ีนั่นก่อน อบต.เป็นศูนย์รวมรองรับ 

 

        นายกิตติ  เตียวตระกูลรัตน์… 
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นายกิตติ  เตียวตระกูลรัตน์  หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม 

-ถ้าอย่างนั้นก็มาต้ังท่ี อบต. รวมเป็น 2 ศูนย์ก็ได้ ขอเสนอไว้ท่ี อบต.สะเอียบไว้เลย ช่ือมันคนละช่ืออยู่แล้ว แต่ท างาน
ร่วมกัน จะดีกว่า 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 4.2  กิจกรรม 7 วัน อันตราย ระหว่างวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันท่ี 2 มกราคม 2563 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ในช่วงเวลาดังกล่าว เขาจะให้ต ารวจเน้นย้ าเรื่องการสวมหมวกกันน๊อค  

ร.ต.อ. รัษฎากร เข่ือนเชียงสา  รอง สวป.สภ.สะเอียบ 

-ผมได้รับมอบหมายจาก สภ.สะเอียบ เรื่องอุบัติเหตุ เราสามารถระมัดระวังกันได้ ช่วง 7 วันอันตราย อยากให้ปลอดภัย 
การห้ามด่ืมไม่ได้ 

แต่ห้ามการขับขี่ได้ ห้ามขับข่ีออกมา ถ้ามีเจ้าหน้าท่ีต ารวจตรวจด่าน ถ้าเจอหลักฐาน ตัวจริงต้องท าตามกฎระเบียบทันที 
รถตรวจต้องออกตรวจตามระเบียบ ต้องช่วยกันดูด้วย เด็กวัยรุ่น ลูกหลานใคร ให้ระวังกัน มันห้ามไม่ได้แต่ป้องกันได้ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

  4.3  ปัญหายาเสพติด 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอเชิญทาง สภ.สะเอียบ กล่าวน าเรียนในท่ีประชุมต่อไป 

ร.ต.อ.รัษฎากร  เข่ือนเชียงสา รอง สวป.สภ.สะเอียบ 

-เรื่องยาเสพติด ต าบลสะเอียบยังมีอยู่ แต่ไม่หนัก คนไม่รู้จักกัน ไม่น าของมาให้กันหรอก สอบ ถามไปไม่มีการบอก      
ขอให้แจ้งเบาะแสมา ถ้าทราบจุดข้อสงสัย มีการลักเล็กขโมยน้อยไปขายเอาเงินมาซื้อยาบ้าเสพ ขอให้ระวังด้วยทุกท่าน   
ถ้าทราบเบาะแส ขอให้แจ้งทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจด่วน 

นายสันต์ แสนอุ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ในการเข้าร่วมประชุมแทนท่านนายก อบต. เรื่องยาเสพติด มีรายย่อย คือ เสพอย่างเดียว รายใหญ่ไม่มีในต าบลสะเอียบ 
ขอให้ปรามไว้ก่อน พื้นท่ีสะเอียบมีหน้าเดิมๆ เข้าๆออกๆ เรื่อยๆเป็นประจ า ท่านนายอ าเภอสองชมสะเอียบของเรามา    
ว่าด าเนินการดีอยู่แล้ว  

 

        นายแต๋ง  อินทา... 
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นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- เป็นการป้องกัน ไม่ใช่แก้ไข เพื่อความสงบสุขของบ้านเรา ยาเสพติด ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ถี่หน่อย 
ช่วยกันปรามๆให้ด้วย ขอฝากทุกท่านไว้ในท่ีประชุมวันนี้ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

4.4 กิจกรรมงานฤดูหนาวอ าเภอสอง/ก าหนดแผนการขบวนแห่ ศิลปวัฒนธรรม ของดีเมืองสอง 
ต าบลละหนึ่งผลิตภัณฑ์/การแต่งกายเข้าร่วมชุดขบวนแห่/ประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70 คน/ขอสนับสนุนนางงาม
ต าบลละ 1 คน 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-งานนี้เป็นงานของดีเมืองสอง เขาให้จัดชุดต าบลละหนึ่งขบวน นางงามยังไม่ชัดเจน ต้องมีผลิตภัณฑ์ ในวันท่ี 10 - 12 
มกราคม 2563 ซึ่งวันท่ี 11 มกราคม 2563 จะตรงกับวันเด็ก และอบต.สะเอียบก็จะมีกิจกรรมจัดงานวันเด็กด้วย 
ขบวนต่างๆ ซุ้มของต าบล ส่วนจุดกางเต็นท์ของสะเอียบ ขอความอนุเคราะห์ทาง ก านันต าบลบ้านกลางจะเตรียมไว้ให้ 
อ าเภอขอจ านวนมาไม่น้อยกว่า 70 คน ขอความเห็นจากสมาชิกในท่ีประชุมเข้าร่วมงานนี้ 

นายสมมิตร เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ 

-เรียนท่านนายก อบต./ประธานสภา อบต.สะเอียบ/ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งานของดีเมืองสอง จะจัดวันท่ี 10 - 12 
มกราคม 2563 

ขบวนแห่ต าบลละ 100 คน มีท้ังหมด 8 ขบวน จะมีขบวนตุง ยังไม่ได้ก าหนดจริง จัดขบวนนางงามของเราไป 1 คน 
แข่งขันส้มต า ลาบ ต าบลละ 1 ทีม การแต่งขบวนให้สวยงาม ต้ังซุ้มให้เป็นของดี รอบบริเวณข้างโรงพัก แถวหน้าออมสิน
ปิดหมดให้ร้านค้าคาราวานขายของ เต๊นต าบลสะเอียบอยู่ไกล ขอให้บ้านกลางช่วยเตรียมให้ ทางอบต.สะเอียบจัดของดี
ไปโชว์ในเต็นท์ นางงามพร้อมสตางค์ 3 พันบาท นางงามซ้อมพร้อมกัน ใส่ชุดเหมือนกันหมด ท้ังหมดจะเป็นแข่งร้องเพลง 
เต้นบาร์สโลบ ประกวดนางงาม ต้องเตรียมหานางงามไว้ อายุระหว่าง 18 ปี ถึง ไม่เกินอายุ 25 ปี เป็นคนในพื้นท่ีต าบล 
งานขันโตกมีจ านวน 120 โต๊ะ ให้หมู่บ้านละ 1 โต๊ะ วันท่ี 2-3 แจ้งนั่งโต๊ะ 11 หรือ 12 ก็ได้ เน้นร่วมกองทุนหมู่บ้าน 
โต๊ะละ 6 คน ขอผู้บริจาคร่วมงาน หน่วยงานโรงเหล้าสปอนเซอร์ เขาจะขึ้นป้ายให้ ไล่เป็นตัวหนังสือแจ้งจ านวนเลย 
5,000 บาท หรือ 10,000 บาท ต าบลสะเอียบได้รับมา 10 โต๊ะ แยกของ อบต. 1 โต๊ะ  

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- งานขันโตกเป็นโต๊ะละ 6 คน เป็นเงิน 1,200 บาท ต้องให้ความร่วมมือ ขบวนแห่   ได้มอบหมายให้กอง
การศึกษา จัดเตรียมให้พร้อมเพรียง  

 

นายวินัย... 
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นายวินัย จินะโสต ครู อาสา กศน. 

-เรียนท่านนายก อบต.สะเอียบ/ประธานสภา อบต.สะเอียบ/ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้        
กระผมได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีคณะกรรมการเวทีด้วย ลูกหลานท่ีมีความสามารถการวาดภาพพระลอ                 
จะแบ่งออกเป็นระดับช้ัน ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ประชาชนท่ัวไป/ทางด้านศิลปะ จะมีก าหนดรางวัลท่ี 1 รางวัลท่ี 2 
รางวัลท่ี 3 และรางวัลชมเชย  ของดีบ้านเรา จะมีชนเผ่าลงมาช่วยจะได้หารือกับผู้ช่วยนัทธพงศ์ มะเยอะ                 
อีกที และเส้ือผ้าเผ่า จะได้ประสานกับทางแม่บ้านอีกที 

ท่ีประชุม -รับทราบ 

4.5  การจัดกิจกรรมงานแพร่เมืองเก่า 1191 วิถีแพร่ วิถีล้านนา ขอแต่ละอ าเภอมีกิจกรรมเข้าร่วม 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-เราจะต้องเข้าร่วม 1 ขบวน แต่ละอ าเภอมีกิจกรรมเข้าร่วมท่ีกาดสามวัย จะจัดงานท่ีนั่น รายละเอียดจะหารือกับอ าเภอ
สองอีกที ในการด าเนินกิจกรรมงานแพร่เมืองเก่า 1191 จะด าเนินร่วมกันกับ อ าเภอ ท้องถิ่น และปกครอง  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

  4.6  การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-นายอ าเภอขอให้ไปจัดงานวันเด็กร่วมกับอ าเภอสอง ต าบลสะเอียบอยู่ไกลจากตัวอ าเภอสอง จึงได้ขอจัดงานวันเด็ก        
ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ นายอ าเภอก็รับทราบแล้วถึงเหตุผล ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีกองการศึกษาช้ีแจง
รายละเอียดในงานวันเด็กท่ีจะถึง 

นายนฤพนธ์ ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน 

-งานวันเด็กแห่งชาติ จะจัดในวันท่ี 11 มกราคม 2563 ณ สนามองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ปีนี้มีงบประมาณ
ท้ังหมด 59,985 บาท กิจกรรมช่วงเช้าท้ังหมด มีซุ้มกิจกรรมระบายสี/กิจกรรมร้อยลูกปัด/กิจกรรมไหทองค า/กิจกรรม
ปาเป้า/กิจกรรมสุขภาพ/ ในด้านกิจกรรมนั้น เราจะท าเป็นซุ้มแต่ละเต็นท์กิจกรรม เหมือนทุกๆปี ส่วนพิธีการเราจะลดลง
ในปีนี้เพื่อลดเวลาให้เด็กๆได้มีความสนุกสนานอย่างต่อเนื่อง 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

4.7   โครงการประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมท าบุญตักบาตรตานข้าวใหม่  

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีกองการศึกษาได้น าเรียนในท่ีประชุม 

 

        นายนฤพนธ์... 
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นายนฤพนธ์ ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน 

-ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมท าบุญตักบาตรตานข้าวใหม่นั้น ทางกองการศึกษาได้ต้ังไว้ในแผนงบประมาณไว้แล้ว       
ต่อไปจะได้หารือกับทางท่านพระครูฯอีกที ส่วนรายละเอียดของกิจกรรมนั้น จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

  4.8    การซ่อมแซมอุทกภัยหรือซ่อมแซมงานอื่นๆ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  

-งานอุทกภัยต่างๆ ยังไม่ได้ด่ังใจท่าน ขอเชิญ ผอ.กองช่างน าเรียนในท่ีประชุม 

นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 

1. ขอรายงานการซ่อมแซมงานต่างๆท่ีผ่านมา ตอนนี้เริ่มทยอยซ่อมไปแล้ว และตอนนี้งบประมาณบรรเทาฯใช้ไป 2 
แสนบาท เป็นรายการ วาตภัยหมู่ 6  6 หมื่นกว่าบาท 

ส ารวจสะพานแม่พร้าว 3 แสนกว่าบาท ปรับงบประมาณไป มา  ได้ เป็นไม้ จ านวน 150 เล่ม งบบรรเทานี้ตอนนี้
หมดแล้ว ตอนนี้ปี 2563 มี 2 งาน งบประมาณหมดแล้ว ขอแจ้งเจ้าหน้าท่ีงบประมาณด้วย  

2.  แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณ 199,743 บาท เป็นงานถนนลูกรัง หมู่ 8 และถนนลูกรัง หมู่ 4 

3.  แผนงานอุตสาหกรรม งบประมาณ 80,000 บาท ใช้ไปแล้วของหมู่ 2 52,080 บาท ท่ียังไม่ได้ด าเนินการคือ      
หมู่ 10 และ หมู่ 3 ต้องเตรียมโอนก้อนนี้ก่อน  เหลืองบประมาณอยู่ 2 หมื่นกว่าบาท แผนงานอุตสาหกรรม 

เราก็จะคุยกันเรื่องเก่า ซ่อมเป็นถนนลูกรังก่อน ตอนนี้งบประมาณ 3 ก้อน งบประมาณไม่มีเหลือแล้ว 

ต้องรีบโอนด่วน เป็นงานอุทกภัย ส่วนของหมู่ 5 ฝายนาอ้อ ไม่อยู่ในแผนงาน ปี 2563 งบประมาณหลักแสน           
ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ท าสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับเหมาลงงาน ของ 

หมู่ 1 เป็นของวิทวัส/หมู่ 5 ผู้รับเหมายยังไม่ลงงาน/หมู่ 3 พัสดุเขาท าสัญญาไปแล้ว/หมู่ 10 / ขอน าเรียนในท่ีประชุม
ทราบ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

4.9  งานขุดเจาะบ่อบาดาลท่ีขอเนื้อท่ีของ หมู่ 1 หมู่  2 หมู่ 5 และหมู่  6 เป็นงบประมาณ       
ของจังหวัด  

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-งบประมาณของจังหวัด 2 ร้อยล้านบาท เขาจะให้เรามาแก้ไขปัญหาในฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง คลองบ้านแม่เต้น น้ าจะไม่
ไหลเลย หมู่ 2 กับหมู่ 5 ขอ หมู่ 6 หมู่ 1 หมู่ 9 หมู่ 5 ผ่านหมด ของหมู่ 2 ยังไม่ผ่าน ครั้งแรกเราไม่ได้ท ากันไว้  

        นายอินจันทร์... 
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นายอินจันทร์ ดอกค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

-ท่ีเขาจะเจาะให้ต้องมีโฉนด ส่วนหมู่ 2 บ้านผมไม่มีโฉนดท่ีดิน เขาต้องการเอกสารสิทธิ์เท่านั้น  

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอเชิญ ผอ.กองช่าง น าเรียนในท่ีประชุม 

-ปลายปีงบประมาณ จ านวน 200 ล้านบาท พื้นท่ีต าบลสะเอียบติดพื้นท่ีป่า จังหวัดให้ส่งโครงการไปของ หมู่ 1 หมู่ 6 
อนุญาตแล้ว หมู่ 5 ยังไม่อนุญาต ของหมู่ 2 ติดป่าสงวน อ าเภอจะขอหรือจะกลับมาให้ อบต.ขออีก ยังไม่ทราบตอนนี้ 
ต้องรอตามวังวนต่อไป หมู่ 2 มีประมาณการหมดแล้ว ติดท่ีพื้นท่ีติดป่า ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง 

นายสมมิตร  เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ 

-การขออนุญาตป่าสงวน ขอร่วมกับป่าไม้ทางหัวหน้าสุคนธ์ ท่ีต้นน้ าเขาจะออกใบให้ ข้อมูลต้องให้เขา จะแนบไว้ท่ีอ าเภอ 
งานฝายหมู่ 9 จ านวน 3 ตัว หมู่6 จ านวน 1 ตัว ระดับอ าเภอสอง ได้มา 5 โครงการ ส่วนของต าบลสะเอียบ  ได้มา 2 
โครงการ ขอให้จ้างแรงงานชาวบ้านด้วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ฤดูแล้งนี้จะมีภัยแล้งของจังหวัดอีก ให้เตรียมไว้เลย 

ขออนุญาตไว้ก่อน เด๋ียวจะไม่ทัน เขาประกาศภัยออกมาจะได้แนบไว้เลย ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภา อบต.สะเอียบ 

-เขตอุทยาน หมู่4 เวลาจะพัฒนาเขตอุทยาน กับ ป่าสงวน อยากได้เขตพื้นท่ีชัดเจน ขอทางเจ้าหน้าท่ีอุทยานรับเรื่องไปให้
ทางหัวหน้าด้วย จะได้ขออนุญาตให้ถูกจุด อยากทราบจุดท่ีชัดเจน ถ้ามีโครงการเข้ามาจะได้ทราบจุดได้ง่าย ขอรบกวน
ด้วย 

นายแต๋ง  อินทา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ได้ค้นท่ีส านัก3 มาหมดแล้ว แผนท่ีอยู่ท่ีกองช่างหมดแล้ว ของหมู่4 ผมได้ค้นมาให้หมดแล้ว ขอให้ประสานท่ีกองช่าง     
ขอทราบรายละเอียดได้ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

4.10 การจัดเก็บขยะติดเช้ือของสาธารณสุข ทางโรงพยาบาลขอความอนุเคราะห์ สนับสนุน
งบประมาณท้องถิ่นละ 10,000 บาท ต่อปี 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขยะติดเช้ือไปร้องหมอ มาอยู่ท่ีบ้านคนป่วยในบ้านเรา มี 4 คน เป็นผู้ป่วยท่ีฟอกไตมา โรคผิวหนัง มีการท้ิงขยะติดเช้ือ   
ไม่ถูกวิธี โปรดระมัดระวังการติดเช้ือ ทางโรงพยาบาลสองขอรับการสนับสนุนจากเรา ตอนแรกคิดค่าใช้จ่าย กก.ละ 12 
บาท เป็นการต่อรองของท้องถิ่นขอสนับสนุนให้ ท้องถิ่นละ 10,000 บาท ต่อปี  

 

        นายเกษม... 
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นายเกษม กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 

-ขยะติดเช้ือมีปัญหา แต่ส่วนมาก รพ.เป็นคนรับผิดชอบหมดโดยเฉพาะ รพ.สต.ทุกท่ี ตอนนี้เก็บอาทิตย์ละ 1 ครั้ง       
แล้วน าไปรวบรวมท่ี รพ. การท าลายขยะติดเช้ือ รพ.สต.และ รพ.สอง เขาปฏิบัติกันมาอยู่แล้ว ขยะติดเช้ือท่ีระบาดใน
หมู่บ้าน จะจัดเก็บกันอย่างไร ขยะในชุมชน ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ทางโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบ หนึ่งปี 1-2 
แสนบาท จ้างบริษัทมาเก็บไปท าลาย จะมีผู้ป่วยติดเตียง ล้างไต ต้องท าแผลตลอด ต้องท้ิงให้เป็นท่ี น้ าล้างไตเป็นขยะติด
เช้ือ ต้องระมัดระวัง ท้องถิ่นต้องด าเนินการให้ได้ อย่างไรจะต้องมีผู้ป่วยประเภทนี้มากขึ้น ภารกิจนี้ต้องจัดเก็บขยะติดเช้ือ
ด้วย บ้านเราล้างไต มีอยู่ 4 ราย ติดเตียงมีเยอะอยู่ ท่ีผ่านๆมาให้เขาฝากไว้ท่ีอนามัย ต่อไปท้องถิ่นคงต้องด าเนินการเอง       
ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

นายชุมพร จันทร์หมื่น ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเลา 

-สืบเนื่องจากการเก็บขยะติดเช้ือ จากสถานบริการและจากชุมชน ทุกครั้งจะใช้งบของสาธารณสุข ตอนนี้มีขยะในชุมชน 
มีคนไข้ล้างไตในระยะท่ี 5 ขยะเขาเอาไปฝากอนามัย นานๆเข้ามันเยอะขึ้น คนหนึ่ง 2-3 วัน ล้างหนึ่งครั้ง ตอนนี้ 4 ชม.
ล้างหนึ่งครั้ง ขยะมันเยอะ งบประมาณ 30 กก./เดือน บริการรับเก็บอาทิตย์ละครั้ง  เขาต้องใช้รถมาเก็บอีก ตอนนี้เกิด
จากปัญหาขยะชุมชนเอง มันมีขยะติดเช้ือท่ีท้ิงอยู่ในชุมชนมีปริมาณเยอะมาก เช่น ขยะแผลกดทับ ผ้าก๊อตท าแผลทุกวัน 
มีปัญหาตัวนี้เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายรวมแล้วปีละ 1 แสนบาท ตอนนี้ทางโรงพยาบาลขาดทุนเยอะ 4-5 ล้านบาท จึงได้ประชุม
หารือว่าขอให้ท้องถิ่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเรื่องขยะติดเช้ือนี้ ปีละ 1 หมื่นบาท ก็ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-งบประมาณปีนี้ไม่ได้ต้ังไว้ จะจัดการอย่างไร นายอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ ต้องหาทางแก้ไขในส่วนใหญ่ก่อน จะช้ีแจง       
ให้ทราบต่อไป 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

4.11 การจัดงานเล้ียงส้ินปี 2562 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอน าเรียนสอบถามในท่ีประชุมในวันนี้ ของ อบต.สะเอียบ จะด าเนินการจัดกิจกรรมวันส้ินปี 2562 หรือไม่อย่างไร 

ท่ีประชุม  -ปีนี้ไม่จัดงานส้ินปี 2562 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 

  5.1  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

ขอแจ้งในท่ีประชุมวันนี้ 3 หัวข้อ 

 

        1.การตัดต้นไม้... 
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1. การตัดต้นไม้เนื่องจากเขาได้รับเรื่องจากเราไปแล้ว เขาท าเรื่องไปให้ อป.แล้ว เขาไม่มีรถมา เราต้องติดตาม       
ท่ี อป.เลย ผมโทรถามเขาแล้ว  

2. ในนามคณะกรรมการ วัดดอนชัย ร่วมในการฉลองสมโภชพัตรยศท่านพระครูของวัดดอนชัย ในวันท่ี 28 
ธันวาคม 2562 มีการฟ้อนของแต่ละหัววัด ซอ ร าวง หนังกลางแปลง แจ้งขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในการฉลอง
งานนี้ด้วย 

3. โรคระบาดของสุกร น่าจะน าเข้าหัวข้อพิจารณา กฎระเบียบ 13 ข้อ ของหมู่บ้าน ได้มีไว้แล้ว หน่วยงานหลัก   
ต้องช่วยด าเนินการ อยากให้ท่านนายกน าเรียนให้ชัดเจน ในท่ีประชุม 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-แจ้งให้ทราบก่อน กฎระเบียบมันมีท่ีศูนย์ประสานงานแล้ว หน้าท่ีก็หมิ่นเหม่อยู่ตอนนี้ จริงๆ อยากจะต้ังด่านตรวจ 
แต่ต้องมีค าส่ังประกอบด้วย มีกฎระเบียบออกมาแล้ว จะมีการเข้มงวด สัตว์เข้าสัตว์ออกตลอด ทีแรกตรวจตรงหัว
บ้าน โรคมาทางเชียงราย ขอให้ขายออกได้ เข้ามาซื้อต้องพ่นฆ่าเช้ือ บางคนก็ไม่ฟังขายหมูมีข้อห้ามอยู่ท่ีเชียงค า      
ภูซาง ปงน าส่งท่ีนั่น บางคนแอบขายไป เป็นเหตุกว้างขวางออกมา เขาซื้อลาบลู่ มากินท่ีบ้านแม่ยางร้อง ติดเช้ือท่ีนั่น 
แคบหมูสุกแล้วไม่ตาย เช้ือไม่ตาย ตอนนี้ห้วยหม้าย สะเอียบ ก าลังปกป้องอย่างถึงท่ีสุด เข้าหมู่บ้านไหนแล้ว ไม่ฆ่าก็มี
ความผิดอีก หนักใจเข้าไปอีก เจอเช้ือโรคต้องฆ่าท้ิงทันทีกับสัตว์ที่ตรวจเจอเช้ือ ขอฝากไว้ด้วย 

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 

-ขอแจ้งร้องเรียนในท่ีประชุมวันนี้ หมู่4 ไม่ได้ขายหมูเลย ชาวบ้านเดือดร้อน ต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับบุตรหลานท่ีเรียน
หนังสือ  

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ถ้ามีใครเส่ียงเยอะ ให้มาลงช่ือกับพวกท่ีเขารวมกลุ่มกัน เขาจะออกตรวจ มีใบขายให้ ถ้าท่านไม่เข้าร่วมกลุ่ม        
ขายให้คนนอก เขาไม่กล้าซื้อหมูจากท่าน ขอให้เข้าใจตามนี้ด้วย  

 5.2  นายสมศักด์ิ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 

-วันท่ี 23 ธันวาคม 2562 จะมีเวทีเกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสม อ่างแม่สะกึ๋น จัดสถานท่ีเวทีท่ีวัดดอนชัย     
เป็นเวทีสุดท้ายของโครงการนี้แล้ว  ขอน าเรียนท่ีประชุม 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-คนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนี้ ขอให้เข้ารับฟังกันทุกท่าน ตามข้ันตอนของโครงการท่ีเขามาเสวนา ในวันท่ี 23 
ธ.ค. 2562  

      5.3 นายวุฒิชัย  ตุ้ยดา  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 

-ไฟป่าท่ีจะมาถึง สทจ.แพร่จะด าเนินการอบรม ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ต้องการ 50 คน  สถานท่ี วัดดอนชัย  

        ภัยหนาวประกาศแล้ว... 
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-ภัยหนาวประกาศแล้ว วันท่ี 5-10 จะหนาวอีกประมาณ 5-6 องศา หลักๆ  8 องศาติดต่อกัน 3 วัน บ้านเราน่าจะ 
11-12 องศา  

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ให้หาข้อมูลไว้เผ่ือเขาแจ้ง จับใส่ให้ไว้เลย คนยากจน คนท่ีผ่านประชาคมทุกหมู่มาแล้ว ต้องเตรียมจัดการไว้ 

      5.4  นายวินัย  จินะโสต กศน.ต าบลสะเอียบ 

-ในวันนี้ผมขอแนะน า ครูแวว นางสาวสกนรักษ์ กศน.ท้ังต าบลสะเอียบมีจ านวน 80 คน จะมีการสอบท่ีต าบล
สะเอียบ ให้บริการถึงท่ี จะมีอาชีพระยะส้ัน จะสอนถึงหมู่บ้านเลย ตัวแทนผู้ช่วยนัทธพงศ์ ได้สนับสนุนจัดปีใหม่อาข่า 
ต้องขอขอบคุณท่ีผ่านมา ส่วนในปีนี้จะจัดงานปีใหม่อาข่าช่วงวันท่ี 18-20 มกราคม 2563 ใกล้ๆถึงวัน จะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง ฝากทางอบต.สะเอียบ ช่วยสนับสนุน การจัดงานปีใหม่อาข่าด้วย และขอเชิญสมาชิกทุกท่าน            
เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ของปีท่ีแล้วจัดผ้าป่าปูน ปีนี้ผ้าป่าไฟถนน เป็นโซล่าเซลส์ ไฟกิ่งโซล่าเซลส์ ขอน าเรียน        
ในท่ีประชุมทราบ 

       5.5  นายนฤพนธ์  ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน 

-แจ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ท่ีเสียชีวิต ในหมู่บ้านของท่านให้รีบแจ้งมาท่ีผมด่วนท่ีสุด เพราะจะได้ด าเนินการให้ถูกต้อง 
และรวดเร็ว ส าหรับการรับเบี้ยยังชีพท้ังหลาย ระเบียบการเบิกจ่ายตอนนี้ถ้ามีชีวิตอยู่จนถึงวันท่ี 1 เป็นต้นไป        
ยังรับเบี้ยยังชีพได้อยู่ ให้ทายาทของผู้เสียชีวิตมารับเงินแทนได้  

-วันท่ี 28 ธันวาคม 2562 เป็นการจัดงานเฉลิมฉลองสมณศักดิ์ท่านพระครูวัดดอนชัย เจ้าอาวาสช้ันเอก ตอนเช้าจะ
มีการท าบุญตักบาตร ขบวนแห่ตามหัววัดต่างๆ ต้ังแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ในการจัดงานจะมี ร าวงย้อนยุค 
สอยดาว  มวย  จัดเป็นงานมุทิตาสักการะ ให้ท่านพระครูวัดดอนชัย  

-เด็กท่ีพ่อแม่เสียชีวิต ท้ิงให้อยู่คนเดียว แต่ละหมู่บ้านถ้ามี แจ้งให้ผมทราบโดยด่วน ต่อไปนี้การลงนามในใบมอบ
ฉันทะ ส าหรับการแจกเบี้ยยังชีพ  ให้สมาชิกสภา อบต.สะเอียบ เป็นพยานให้ด้วยทุกครั้ง ของแต่ละหมู่บ้าน         
ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ  

 6.1  นายเกษม กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 

-เรียนท่านนายก และผู้เข้าร่วมประชุม จะสังเกตท้องถิ่น ท้องท่ี ก านัน นายก ผู้น าแต่ละหมู่บ้าน ท้ัง 2 ต าแหน่งไม่น่าจะ
ขาด ในการประชุมต่างๆ เป็นเรื่องต้องท าต้องด าเนินการร่วมกันของผู้น าชุมชน ท่ีผ่านๆมาไม่มีต าแหน่งดังกล่าวพร้อม
เพรียงกัน มันจะมีผลกระทบกับบ้านเรา ขอให้ผู้น าทุกฝ่ายร่วมมือกัน ผู้น าท้ัง 2 ฝ่าย ขอฝากท่านนายก และ ท่านก านัน 
ขอให้ท่านร่วมประชุมรับฟังปัญหาชาวบ้านพร้อมเพรียงกัน เพื่อประชาชนท้องถิ่น ท้องท่ีบ้านเรา 

 

        นายแต๋ง  อินทา... 
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นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 -สมาชิกในท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องท่ีจะน าเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุมเวลา 13.50 น. 

 

(ลงช่ือ)        ศรชัย  อยู่สุข        ผู้บันทึกการประชุม 

                                                    (นายศรชัย  อยู่สุข) 

                                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 

     (ลงช่ือ) แต๋ง  อินทา     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                     (นายแต๋ง  อินทา) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

  


